






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสัปดาห์ที่ 17 วันที่ 23-29 เม.ย.2566 มีผู้รักษาตัวใน รพ. 1,811 คน เฉลี่ย 258 คน/วัน ผู้เสียชีวิต 10 คน เฉลี่ย 1 คน/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 157 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 79 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 16 ถือว่าเพิ่มขึ้นทุกยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นเท่าตัวคือ จาก 5 คน เพิ่มขึ้นเป็น 10 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมของปีนี้ 278 คน</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์ สำหรับสถิติโควิดในสัปดาห์ที่ 17 ของปี แม้ว่ายอดผู้ป่วยต้องเข้ารพ.จะเพิ่มจากสัปดาห์ที่ 16 รวบรวมแล้ว 66 แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เพราะสัปดาห์ก่อนนั้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 150 ส่วนที่เป็นไปตามคาด คือ ยอดผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เช่นเดียวกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มตามมาติดๆ แต่สบายใจได้ว่ารอบนี้ไม่ใหญ่และอีกไม่นานคงจะจบ เพราะยอดไม่ได้หนักหนาเกินไปกว่าในอดีต</p> <p><b>2. แพทย์ชนบทบุกกรุง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โปสเตอร์บุ แพทย์ชนบทบุกกรุง ฉากบางตอนที่สังคมไม่เคยรู้ ในวิกฤตโควิดเชื้อเดลต้า คิวตรวจโควิดวัดพระศรีมหาธาตุฯ ตรวจได้วันละไม่ถึง 1,000 คน คนตายข้างถนน รพ.เตียงล้น ความทุกข์หนักเต็มเมืองหลวง กรกฎาคม2564 ชมรมแพทย์ชนบท ระดมทีมสาธารณสุขจากต่างจังหวัดบุกกรุง 3 รอบ ออกหน่วยบุกเข้าไปในชุมชนแออัด ตรวจเข้าจรดคำ รวมตรวจไปเกือบ200,000ราย เชื่อหรือไม่ว่า สร. ไม่ได้เต็มใจในการออกหนังสือให้มาราชการได้ และมีคนคนหนึ่งรู้สึกเสียหน้ามาก เหมือนมาลิกหน้าแย่งซีน เขาคือคุณชายชินแวก ถึงขนาดบอกข้าราชการผู้ใหญ่มา สั่งให้ทีมแพทย์ชนบทบุกกรุงถอนตัวกลับไปทันที แต่ทีมไม่ถอย ปชช.เข้าคิวรอตรวจแต่ละจุดเป็นพันคน จะถอนกลับได้อย่างไร เมื่อทีมถูกคุกคามด้วยอำนาจรัฐราชการ สิ่งที่แพทย์ชนบทต้องทำคือ การสื่อสารกับสังคม ออกสื่อให้มากที่สุด เอาสังคมมาเป็นเกราะคุ้มภัย และได้ผล แต่ก็ยังแทงใจดำ นี่คือเรื่องจริง ที่สะท้อนชัด คุณชายชินแวกใจแคบ และความคิดก็คับแคบ เอาแต่ใจตัวเอง ไม่มีความเป็นผู้นำที่แท้จริง</p>	
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>นโยบายกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ news1live)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่ถูกโจมตีจากการเมืองและมีการคัดค้านจากกลุ่มประชาชน ว่า ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีคำว่ากัญชาเสรี เพราะร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ถูกเอาไปใช้เป็นเกมการเมือง ทำให้กฎหมายควบคุมกัญชายังค้างอยู่ในสภา แต่สร.ก็ได้ใช้กฎหมายที่มีในมือ อย่างประกาศสมุนไพรรักษาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มาบังคับใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ยังมีการจับกุมคนทำผิด แบบนี้ไม่เรียกว่าเสรีแน่นอน แต่ที่เสรีคือ เสรีทางการแพทย์ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ประชาชนสามารถใช้ดูแลสุขภาพตัวเองในครัวเรือนได้</p> <p>ส่วนกรณีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่ระงับกัญชาและยาเสพติด (YNAC) จะเดินทางมายัง สร. เพื่อยื่นหนังสือดำเนินการ ม.157 กับข้าราชการหรือนักการเมือง หลังเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้ ตนไม่เคยห้ามใครออกมาวิจารณ์นโยบายกัญชาของรัฐบาล ซึ่งในส่วนที่เป็นประโยชน์ ทางกรมการพิจารณา พ.ร.บ.กัญชาฯ ก็ได้รับมาส่งเคราะห์ ออกเป็นกฎหมายบรรจุไว้ในร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ถึงได้เพิ่มจาก 45 เป็น 90 มาตรา ส่วนที่ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายกัญชา สร. ก็ออกมาให้ข้อมูลอธิบายต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง หรือถ้ายังมีคำถาม ประชาชนก็สามารถติดต่อได้ทั้งที่สถาบันกัญชา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางการแพทย์ ที่คลินิกกัญชาของ รพ.ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจที่มากขึ้น</p> <p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ ไทยโพสต์ เนชั่นออนไลน์ thebetter)</p> <p>- นพ.สมนึก ศิริพานทอง ประธานโครงการศูนย์ Telemedicine Bangkok เปิดเผยว่า 5 องค์กรภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย สมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) โรงพยาบาลวชิรเมธี 9 บริษัทเฮลท์ อัพ จำกัด หรือ Health Up และ ศูนย์ Telemedicine Bangkok ได้ เซ็นเอ็มโอยู ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชา ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism) รวมไปถึงการนำเข้าและส่งออกในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ มติชน thailandplus ch7 hfocus )</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามร่วม 7 องค์กร พัฒนาการใช้น้ำมันกัญชาลดค่า เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ หลังรับมอบเป็นภูมิปัญญาชาติ โดยในปี 66 หนุนพัฒนา 3 สูตรใช้ทภายนอก</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ตรวจคัดกรองสุขภาพคนไทยกลับจากชูดาน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, sanook, thaipost, prachachat, mcot, thansettakij, acnews, thaigov, thailandplus, inn)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ความคืบหน้าดูแลคนไทยกลับจาก “ชูดาน” ชุดที่สอง มาถึงเมื่อคืนวันที่ 29 เมษายน รวม 135 คน คัดกรองไม่พบโรคไข้เหลืองและเมอร์ส มีอาการทางเดินหายใจ 23 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 2 คน และไวรัสทางเดินหายใจทั่วไป 9 คน ประเมินสุขภาพจิตเครียดสูง 2 ราย เสี่ยง PTSD 8 ราย ส่งต่อดูแลแล้ว คาดวันนี้กลุ่มตกค้างเดินทางมาถึง</p>	-
<p><b>เยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัคซีน ของสหรัฐฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., inn, The Journalist Club, The Bangkok Insight, thansettakij, thailandplus, acnews, thaigov, prachachat)</p> <p>- นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. พร้อม คณะผู้บริหาร สธ. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัคซีน สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศ มีการดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งวิจัย พัฒนา ผลิต ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย ปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนแล้ว 15 ชนิด โดยไทยได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนวันโรค และมีแผนพัฒนาวัคซีนวันโรคต้นแบบ 4 ชนิด รวมถึงผลิตวัคซีน mRNA เพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนให้กับประเทศ</p>	-
<p><b>สัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดสธ. กล่าวว่า เนื่องในสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก สธ.ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ประกาศ Kick off กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกของสสจ. ในการเพิ่มความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และจะมีการประเมินผลในช่วงปลายปี</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กรม คร.มุ่งดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์ นำไปสู่การเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของประชากรในประเทศไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- การได้รับวัคซีนนอกจากจะช่วยป้องกันตัวเอง ยังช่วยป้องกันคนใกล้ตัว โดยการลดการแพร่กระจายเชื้อ ผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วอาจเลือกรับวัคซีนที่เหมาะสมกับช่วงอายุ อาชีพ และประวัติการรับวัคซีนของตนเอง เช่น วัคซีนโควิด 19 วัคซีน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบไอกรน โดยแนะนำให้รับวัคซีนตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อรับวัคซีนได้อย่างถูกต้อง</p>	
<p><b>สธ. ร่วม กต. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนไทยในต่างประเทศทั่วโลก</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบดูแลสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่และคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีทหารหรือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดทำบันทึกความเข้าใจพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนไทยในต่างประเทศ นำร่องข้าราชการและบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศเป็นระยะทดลอง และจุดประสานงานเพื่อขยายผลในกลุ่มคนไทย และนักท่องเที่ยวไทยทั่วโลกต่อไป</p>	-
<p><b>คลินิกผู้สูงอายุ</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง)</p> <p>- สธ. เดินหน้าให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ” ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามแผนปี 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ตั้งเป้าคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 ล้านคน ได้รับบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ครอบคลุมและทั่วถึง โดยนางวนิดา นวลประเสริฐสุข อายุ 72 ปี อาศัยอยู่ที่ จ.นนทบุรี กล่าวว่า ตนมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และไวรัสตับอักเสบซี เข้ารับบริการที่ รพ.พระนั่งเกล้าปีละครั้งเพื่อติดตามอาการ เจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการดี ประทับใจคุณภาพหมอหน้าตายิ้มแย้มและแนะนำดีมาก และเคยไปรับบริการคลินิกผู้สูงอายุแถววัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ให้บริการการคัดกรองสุขภาพ มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุให้ออกกำลังกาย มีเจ้าหน้าที่ อสม. และคุณหมอ ออกไปตามบ้านที่มีคนป่วยติดเตียง ไปได้ให้การปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ จึงอยากเชิญชวนผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ด้านสุขภาพ อย่าปล่อยไว้นาน ให้ไปใช้บริการคลินิกผู้สูงอายุใกล้บ้าน ไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาล</p>	-
<p><b>แนะกินลูกหลัก ออกกำลังกาย ลดเครียด</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, prd., thansettakij, tnn, newtv, prd, The Bangkok Insight, thaipbs, mcot, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ค่าเฉลี่ย BMI ของวัยทำงานเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แนะนำวัยทำงาน เลือกกินอาหารหลักโภชนาการ ออกกำลังกายเป็นประจำ ลดเครียด หรือใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี เพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	-
<p><b>ห่วงประชาชนรับข่าวความรุนแรงต่อเนื่องจนระแวงสังคม</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, mcot, ch7, thaipbs)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้แจงการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยจิตเวชต้องผ่านการซักประวัติ ตรวจสอบสภาพจิตอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ผู้ก่อคดีว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชจึงไม่สามารถระบุได้เพียงอาศัยข้อมูลจากข่าว ขณะที่สื่อมวลชนควรเสนออย่างเหมาะสม ไม่ตอกย้ำรายละเอียดพฤติกรรมหรือเหตุการณ์รุนแรงจนกระตุ้นบาดแผลทางใจแก่ครอบครัวผู้เกี่ยวข้องและประชาชนที่เสพข่าวต่อเนื่อง อีกทั้งผู้มีความเปราะบางทางใจบางรายอาจนำไปยึดเป็นตัวอย่างหรือเลียนแบบได้ โดยสิ่งที่น่าห่วงในระยะนี้ คือ ประชาชนรับข่าวความรุนแรงต่อเนื่องจนระแวงสังคม เร่งสื่อสารเน้นให้ความรู้สุขภาพจิต การดูแลตนเองและครอบครัว แนะนำเรียนรู้จากข่าวอย่างเหมาะสมป้องกันทั้งความตระหนกและการขยายปัญหาจากการลอกเลียนแบบได้</p>	-
<p><b>ณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย สบส.ได้ขอความร่วมมือขอความร่วมมือ อสม.และอสส.อกรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทำหน้าที่พลเมืองที่ดี เน้นย้ำจุดยืนของ อสม.ต้องทำตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด พร้อมทำหน้าที่ เฝ้าระวัง สอดส่องการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยในครั้งนี้อย่างแท้จริง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, The standard, Thai PBS, prd, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่าวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง 30 บาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. และกรมควบคุมโรค หน่วยบริการ/สถานพยาบาลในระบบบัตรทอง เป้าหมายเพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-
<p><b>บุหรีเดือน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)</p> <p>- น.ส.ธัญญศรัณ แสงทอง ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า สมาคมการค้ายาสูบไทยรับทราบถึงสถานการณ์บุหรีเดือนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ 7 จ.ภาคใต้และการซื้อขายบนโลกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสูงกว่า 97% ทำรัฐสูญเสียรายได้กว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี และร้านค้าที่จำหน่ายบุหรีถูกกฎหมายต้องขาดรายได้ ทั้งนี้ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข สมาคมจึงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและพรรคการเมืองแสดงความชัดเจน เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน</p>	-